



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๓๙๘๘

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๓ วัน มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวกัญต์กนิษฐ ตั้งวงษ์เลิศ)

ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.ขอขอบคุณรัฐบาลและทุกหน่วยงานประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมป้องกันผลกระทบต่อประชาชน	แนวหน้า ไทยรัฐ ข่าวสด matichon dailynews thairath banmuang newsolive kapook prachachat topnews today.line.me ch๗ news๑๐๐๕ mgronline pptvhd๓๖ siamstreet thansettakij theroom๔๔channel workpointtoday thestandard onbnews.today	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี ได้โทรศัพท์ประสานเพื่อหารือถึงการรับมือปัญหาน้ำท่วมของ กทม. โดยเสนอจะสนับสนุนกำลังคนซึ่งรัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือ กทม. มาโดยตลอด เช่น การขุดลอกคลองลาดพร้าว การส่งกำลังทหารมาช่วยเก็บขยะ และได้แจ้งแก่นายกรัฐมนตรีขณะนี้ กทม.มีความกังวลเรื่องปัญหาน้ำเหนือที่ไหลรวมมากับน้ำหนุน ประกอบกับเขื่อนบางพื้นที่มีลักษณะพื้นหลอ ซึ่งรัฐบาลจะส่งกำลังคนมาช่วยดูแลเรื่องนี้ประมาณ ๑๐๐ คน ส่วนหนึ่งแบ่งไปจัดเรียงกระสอบทรายที่กองทัพเรือ อีกส่วนทำหน้าที่บรรจุทรายลงกระสอบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ลูก ได้สะพานตากสิน ทั้งนี้ กทม.ขอขอบคุณรัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือและร่วมกันแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ ป้องกันผลกระทบต่อประชาชน	- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ การขุดลอกคูคลอง การเร่งรัดหนุนกระสอบทราย พื้นที่พื้นหลอ การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
๒	"ผู้ว่าฯ สัญจร" เขตทุ่งครุ ชี้ปัญหาหลักเรื่องจราจรเตรียมวางแผนเชื่อมโยงการเดินทางพัฒนาระบบสาธารณสุขในพื้นที่	matichon innnews thainews๓ mgronline dailynews prachachat thestandard innnews innews facebook.com/dailynewsonlinefan facebook.com/dailynewsonlinefan twitter.com/MatichonOnline twitter.com/MatichonOnline	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ในกิจกรรม "ผู้ว่าฯ สัญจร" เขตทุ่งครุว่า พื้นที่เขตทุ่งครุมีการขยายตัวของประชากรมาก เนื่องจากที่ดินอยู่ไม่ไกลจากเมืองและมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาหลายแห่ง ทำให้เดินทางเข้าเมืองสะดวก ปัญหาสำคัญคือ การจราจรติดขัดบริเวณถนนเส้นหลักในพื้นที่ ได้แก่ ถนนประชาอุทิศ ถนนพุทธบูชา โดยเฉพาะถนนเลียบทางด่วนการจราจรติดขัดค่อนข้างมาก ซึ่งมีโครงการที่จะทำเป็นวันเวย์ เพื่อลดการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตัดกัน แต่อาจมีประชาชนไม่เห็นด้วยซึ่งต้องพิจารณาจะแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้หรือไม่ ส่วนปัญหาเรื่องน้ำท่วมไม่ได้มีมาก เพราะมีคลองช่วยระบายน้ำหลายทาง ยกเว้นพื้นที่ในซอยเอกชนที่ยังไม่ได้ยกให้เป็นที่สาธารณะ ซึ่ง กทม.ยังเข้าไปดูแลพื้นที่โดยละเอียดไม่ได้ - ด้านระบบสาธารณสุข ในเขตทุ่งครุไม่มีโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ส่วน กทม. มีศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ๒ แห่ง ปัญหาคือ	<u>ด้านบวก</u> - มอบนโยบายสำนักงานเขตและเร่งรัดแก้ไขปัญหาด่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม - รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาแก้ไขโดยเร็ว	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนในพื้นที่เขตตามกิจกรรม"ผู้ว่าฯ สัญจร" ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>อัตรากำลังบุคลากรไม่เพียงพอ จึงให้เร่งหาอัตรากำลังเพิ่มเติม และในอนาคตอาจพิจารณาการก่อสร้างโรงพยาบาลในพื้นที่หากมีความจำเป็นจากการขยายตัวของประชาชนสูงขึ้น</p> <p>- นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่บริเวณอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำ กทม. ซอยประชาอุทิศ ๙๐ (แฟลตทุ่งครุ) โดยในอนาคตจะปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ว่างให้เป็นสวนสุขภาพและลานกีฬา พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เยาวชนทุ่งครุ ซึ่งปรับให้เป็นศูนย์พักคอย และประชาชนได้ร้องขอให้เปิดการให้บริการศูนย์เยาวชนตามปกติ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานเขตทุ่งครุพิจารณา หากสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายลง ก็สามารถคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป จากนั้น ได้ลงพื้นที่บริเวณถนนเลียบริมทางด่วนซึ่งมีปัญหาการจราจรติดขัด เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาการจราจรร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และตรวจเยี่ยมชุมชนใต้สะพานโชน ๑ รับฟังการแก้ไขปัญหายะยะ PU โฟม ที่เกิดจากการแกะตู้เย็นเก่าและไม่มีที่ทิ้ง หรือแนวทางแก้ไขปัญหายะยะ PU โฟมในพื้นที่อย่างยั่งยืน พร้อมพูดคุยกับเยาวชนในชุมชนโครงการ 'ลมใต้ปีก' โดยมูลนิธิความคิดสร้างสรรค์เพื่อรับมือภัยพิบัติ มูลนิธิกรีน แคร่ และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</p>		
๓	<p>กทม.จัด Senior Club's Day เพิ่มพื้นที่กิจกรรมเตรียมพร้อมดูแลสุขภาพผู้สูงวัย รับมือสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ</p>	<p>matichon banmuang thejournalistclub dailynews mgronline innews thainews thestandard twitter.com/ MatichonOnline twitter.com/ thestandardth twitter.com/ matichonweekly twitter.com/ jnc_journalist</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังเปิดงาน Senior Club's Day ณ ศูนย์ผู้สูงอายุสวนลุมพินี เขตปทุมวันว่า กทม.มีนโยบายที่จะผลักดันให้มีชมรมผู้สูงอายุในทุกเขตทุกแขวง เนื่องจากขณะนี้กรุงเทพฯ เข้าสู่การเป็นเมืองผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว มีผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีประมาณร้อยละ ๒๒ และในเขตพื้นที่ชั้นใน เช่น สัมพันธวงศ์ ป้อมปราบฯ มีจำนวนผู้สูงอายุสูงกว่าร้อยละ ๓๐ จึงต้องเตรียมการรับมือในสองมิติ คือ ด้านการรักษาพยาบาล และการเตรียมตัว ที่สำคัญมากกว่าคือ ทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุยังมีชีวิตปกติได้ ติดเพื่อนแทนที่จะติดบ้านติดเตียง ให้ผู้สูงอายุมีสังคม มีกิจกรรมที่มาพบปะกัน มีการใช้สมอง แบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่าการรักษาพยาบาลที่ปลายเหตุ โดยเริ่มที่ต้นเหตุ ให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรม มีความกระตือรือร้น ออกกำลังกายและดูแลสุขภาพสม่ำเสมอ</p> <p>- การทำ Senior Club ไม่ได้ใช้งบประมาณมาก ขอให้พื้นที่ที่เหมาะสม เข้าถึง</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ผลักดันนโยบายส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ รองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดทำโครงการ Senior Club และการผลักดันนโยบายส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ รองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ได้ง่าย มีวิทยากร ไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐ เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และขยายรูปแบบ Senior Club ไปทุกพื้นที่ชุมชน ซึ่งสำนักงานเขตสามารถริเริ่มโครงการโดยสนับสนุนให้ชุมชนตั้งชมรมผู้สูงอายุ พัฒนาให้เป็นคลังปัญญาของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ เข้าถึงและมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารและเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
๔	กทม. เตรียมขยาย Saturday School ให้ได้ ๕๔ โรงเรียน ก้าวสู่ต้นแบบ โรงเรียน นวัตกรรม	matichon dailynews mgronline mcot innnews innnews thestandard twitter.com/TNAMCOT	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังตรวจเยี่ยมโครงการ Saturday School Season ๑๑ ที่โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จิบ ปานข้า) เขตภาษีเจริญว่า การศึกษาตามหลักสูตรเป็นสิ่งสำคัญ แต่การเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ในโลกก็สำคัญไม่แพ้กัน กทม.มีทรัพยากร มีสถานที่ที่วันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ใช้งาน มีอาสาสมัครที่ต้องการมาร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน ทั้งการสอนทำอาหารสอนภาษาญี่ปุ่น เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจ ปัจจุบันดำเนินการในโรงเรียนสังกัด กทม. ๕ แห่งและจะขยายเพิ่มเติมอย่างน้อย ๕๔ แห่ง เป็นการทำให้โรงเรียนต้นแบบให้เป็นโรงเรียนนวัตกรรม ตาม พ.ร.บ. โรงเรียนนวัตกรรมใหม่ โดยปรับกฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีความคล่องตัวในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งการศึกษาในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือเวลาหลังเลิกเรียน และดึงอาสาสมัครเข้ามาช่วยจะทำให้เด็กมีประสบการณ์ที่กว้างขวางมากขึ้น	<u>ด้านบวก</u> - ส่งเสริมการเรียนรู้หลังเลิกเรียนและวันหยุด โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ถ่ายทอดหลักสูตรที่น่าสนใจแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.	- สำนักงานการศึกษา สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความสำเร็จในกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลังเลิกเรียนและวันหยุดในโรงเรียนสังกัด กทม. เพื่อให้เป็นต้นแบบโรงเรียนนวัตกรรมตาม พ.ร.บ.โรงเรียนนวัตกรรมใหม่
๕	กทม.ติดตามปัญหาสะพานข้ามแยกลาดพร้าวข้ามสะพานพร้อมสิ่งการโยธาเร่งสำรวจความปลอดภัยทุกสะพาน	fm๙๑bkk thestandard today.line.me bit.ly twitter.com/NationTV๒๒ facebook.com/ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย twitter.com/ Thestandardth	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม.กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามปัญหาสะพานข้ามแยกลาดพร้าวข้ามร่วมกับ รศ.วิศณุ ทรัพย์สมบุญ รผว.กทม.ว่า ขอขอบคุณ ส.ส.วัชร เพชรทอง ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการชำรุดของสะพานข้ามแยกลาดพร้าวที่มีบางส่วนของสะพานหลุดออกมา จากการตรวจสอบคาดเกิดจากรถบรรทุก หรือรถขนาดใหญ่เฉี่ยวชน ซึ่งจะต้องตรวจสอบทุกสะพาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เนื่องจากบริเวณสะพานมีรถเข้ายูเทิร์นตลอดเวลา ซึ่งอันตรายและเป็นจุดสำคัญที่สุด ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อกำหนดขนาดสัดส่วนของรถบรรทุกและรถโดยสารอย่างเคร่งครัด - รศ วิศณุ ทรัพย์สมบุญ รผว.กทม.กล่าวว่า ขอให้ประชาชนที่พบเห็นปัญหาลักษณะดังกล่าว แจ้งข้อมูลเข้าระบบ Traffy Fondue ซึ่งขณะนี้ได้	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความปลอดภัยของทุกสะพานพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนแจ้งข้อมูลในระบบ Traffy Fondue เมื่อพบเห็นปัญหาสะพานชำรุด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น	- สำนักการโยธา สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความสำเร็จ การตรวจสอบความปลอดภัยของสะพานทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ที่อยู่ใน การดูแลของ กทม.เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			สั่งการสำนักการโยธาสำรวจทุกสะพานเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน		
๖	ผว.กทม.เปิด “ราชพิพัฒน์ Sandbox Model” ระบบสาธารณสุขตอบสนองชุมชน	hfocus bangkokbiznews dailynews komchadluek innnews today.line.me theroom๔๔channel youtube.com/ RatsadonNews facebook.com/TheStory Thailand	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม.กล่าวในพิธีเปิดงาน “ราชพิพัฒน์ Sandbox Model” ว่า ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย สามารถทำให้นโยบายต่าง ๆ เป็นรูปธรรมได้ในระยะเวลาเพียง ๓ เดือน โดยมีจุดหมายหลักคือ ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน เรื่องสาธารณสุขจึงมีความสำคัญ การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ เช่น รถเทเลเมด (telemedicine) จึงเป็นสิ่งที่ต้องทำ เพื่อลดความแออัดของผู้ที่มีมารอรับบริการและลดการเสียเวลาในการเดินทางมายังโรงพยาบาล ซึ่งโครงการนี้เกิดจากการสนับสนุนของภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่ หน้าที่สำคัญของ กทม.คือ การสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจให้กับภาคเอกชนและประชาชน นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นมิติใหม่ในการเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและตอบสนองประชาชนได้มากขึ้น ทั้งนี้ จะขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ได้ตามรูปแบบที่กำหนด พร้อมทั้งติดตามและประเมินผล โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่และสุขภาพของคนกรุงเทพฯ อย่างแท้จริง	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ตามแนวทาง “ราชพิพัฒน์ Sandbox Model”	- สำนักอนามัย สำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการขับเคลื่อน และการขยายผลโครงการ “ราชพิพัฒน์ Sandbox Model” ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
๗	ผว.กทม. ปาฐกถา เรื่อง “จากเล็กสู่ใหญ่ : มองการเมืองและประเทศไทย แบบ ๓๖๐ องศา” ย้ำเส้นเลือดฝอยเป็นสิ่งสำคัญ	matichon khaosod mgronline thansettakij komchadluek thaipost headtopics dailynews msk-news prbangkok thainewsreports mcot youtube.com/ TheStandard facebook.com/ UnityNews	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม.กล่าวในงานเสวนา เรื่อง “จากเล็กสู่ใหญ่ : มองการเมืองและประเทศไทยแบบ ๓๖๐ องศา” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งจัดขึ้นว่า ระบอบประชาธิปไตยคือ ความสำคัญของการสร้างระบบจากฐานรากที่เริ่มจากเล็กไปสู่ใหญ่ หน้าที่ของ กกต.จึงไม่ใช่แค่เลือกตั้ง แต่ยังต้องสร้างความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน โดย “จากเล็กไปใหญ่” หมายถึง ความสำคัญของเส้นเลือดฝอยในการพัฒนาการเมือง เนื่องจากกรุงเทพฯ เปรียบเหมือนร่างกายคน มีทั้งเส้นเลือดใหญ่และเส้นเลือดฝอย แต่ที่ผ่านมาหลายภาคส่วนให้ความสำคัญกับเส้นเลือดใหญ่ ทำให้เส้นเลือดฝอยไม่สามารถทำงานได้ เช่น ศูนย์สุขภาพชุมชน ที่มีเจ้าหน้าที่เพียง ๘๐ คน แต่ต้องดูแลคนในชุมชนกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน ปัญหาการทางเดินไม่สะดวก รอรถตู้นาน รถประจำทางน้อย หรือการจัดการขยะ ที่แม้จะมีเตาเผาราคาหมื่นล้าน แต่หน้าบ้านยังมีขยะอุดตัน นอกจากนี้ ต้องยกระดับเมืองกรุงเทพฯ ให้น่าอยู่ขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว	<u>ด้านบวก</u> - เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาเมืองจากฐานราก โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเส้นเลือดฝอย พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เพื่อสร้างแนวร่วมในการพัฒนากรุงเทพฯ ตามนโยบาย ‘๔ ดี’	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการขับเคลื่อน การดำเนินงานตามนโยบาย ๔ ดี และการแก้ปัญหาเส้นเลือดฝอยในพื้นที่กรุงเทพฯรวมทั้งการยกระดับกรุงเทพฯ ด้วยความร่วมมือจากเครือข่ายนอกองค์กร

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			จากต่างประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ดังนั้น จึงกำหนดกรอบนโยบาย '๔ ดี' และพัฒนามาเป็น ๒๑๖ แผน โดยมีหลักการเอาชนะโลกคือ การหาเครือข่ายนอกองค์กร เพื่อเป็นแนวร่วมในการพัฒนากรุงเทพฯ ไปสู่เป้าหมาย		
๘	กทท.ตรวจจุดทำการค้า ย่านบางนา แก้ปัญหาจราจรหน้าตลาด ให้ผู้ค้า-ประชาชน ใช้ทางเท้า ร่วมกัน	แนวหน้า naewna matichon dailynews facebook.com/ Matichononline	<p>- นายจ๊กพันธ์ ผิวงาม รพว.กทท. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจจุดทำการค้าในพื้นที่เขตบางนาว่า เดิมสำนักงานเขตบางนามีจุดผ่อนผัน ๘ จุด ผู้ค้า ๓๖๘ ราย ต่อมาได้ยกเลิก ๒ จุด ผู้ค้า ๙ ราย ปัจจุบันมีจุดผ่อนผัน ๖ จุด ผู้ค้า ๓๕๙ ราย ซึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เห็นชอบและประกาศเป็นพื้นที่ทำการค้าแล้วทั้ง ๖ จุด โดยสำนักงานเขตบางนามีแนวคิด หากศูนย์ฮอนด้า ซึ่งตั้งอยู่ปากซอยสุขุมวิท ๖๖/๑ เปิดพื้นที่ด้านในเป็นศูนย์อาหารจะขอให้ผู้ค้าที่ขายอาหารอยู่บริเวณด้านนอก เดิมมีผู้ค้า ๒๔ ราย แต่ขณะนี้ผู้ค้า ๑๖ ราย ได้เข้ามาค้าขายด้านในศูนย์ฮอนด้า ซึ่ง ผอ.เขตบางนา จะเจรจากับผู้บริหารศูนย์ฮอนด้า เพื่อย้ายผู้ค้าในจุดดังกล่าว ส่วนซอยสุขุมวิท ๑๐๓ (อุดมสุข) มีผู้ค้าตามบัญชี ๒๒๔ ราย จากการตรวจสอบพบมีผู้ค้าประมาณ ๑๐๐ ราย ประเด็นสำคัญคือ ถนนบริเวณดังกล่าว มี ๔ ช่องจราจร ช่องที่อยู่ด้านในทั้ง ๒ ฝั่ง จะมีรถจักรยานยนต์จอดเพื่อซื้อสินค้าจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งสำนักงานเขตบางนา จะเจรจากับเจ้าของตลาด เพื่อจัดสรรพื้นที่และประชาสัมพันธ์ประชาชน ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าให้นำรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดภายในตลาด รวมถึงขอความอนุเคราะห์เจ้าของตลาดงดเก็บค่าจอดรถ</p> <p>- สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตบางนาเตรียมจัดระเบียบจุดทำการค้าย่านดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเอกชนในพื้นที่ที่พร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่และร่วม ซึ่งจะมีลักษณะและรูปแบบเดียวกัน เพื่อความเป็นระเบียบและสวยงาม หลังจากนั้นจะประชุมร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุปการจัดระเบียบจุดทำการค้าทั้ง ๖ จุดในพื้นที่เขตบางนา ผู้ค้าและผู้สัญจรสามารถใช้พื้นที่ทางเท้าร่วมกันได้โดยสะดวก</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ตรวจติดตามการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณพื้นที่ทำการค้าให้ผู้ค้าและผู้สัญจรสามารถใช้ทางเท้าร่วมกัน</p>	<p>- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย รวมถึงการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณพื้นที่ทำการค้าให้ผู้ค้าและผู้สัญจรสามารถใช้ทางเท้าร่วมกัน</p>
๙	ติดตามการปรับปรุงสวนเสรีไทยและตรวจมลพิษ	mgronline matichon thainews komchadluek facebook.com/ สำนักสิ่งแวดล้อม	<p>- นายจ๊กพันธ์ ผิวงาม รพว.กทท. ตรวจติดตามงานในความรับผิดชอบของสำนักสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตบึงกลุ่ม จำนวน ๒ จุด ประกอบด้วย จุดที่ ๑ การปรับปรุงสวนเสรีไทย ณ สำนักงานสวนเสรีไทย และจุดที่ ๒ การตรวจมลพิษรถสองแถวประจำทาง ณ หมู่บ้านเอื้ออาทรเสรีไทย พบอาคารสำนักงานสวนเสรี</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ปรับปรุงอาคารสำนักงานสวนเสรีไทย เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอายุและประเภทได้ใช้</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	รถสองแถว ประจำทาง	กรุงเทพมหานคร	<p>ไทยมีสภาพทรุดโทรม ตัวอาคารมีพื้นที่จำกัด ต้องจัดสรรพื้นที่ด้านล่างเป็นพื้นที่ชั่วคราวสำหรับจัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์สำนักงาน ส่วนอาคารสุขาสาธารณะ ๒ หลัง มีสภาพทรุดโทรมเช่นกันและอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย จึงปรับปรุงหลังคาอาคาร ทำระบบกันซึมใหม่ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ เดินระบบท่อสุขาภิบาลใหม่ทั้งหมด เปลี่ยนกระเบื้องพื้นและผนัง ปรับปรุงฝ้าเพดาน ติดตั้งถังบำบัดใหม่ และถังเก็บน้ำพร้อมปั้มน้ำ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอายุและประเภทมีสุขาสาธารณะที่ใช้งานได้อย่างสะดวก ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย นอกจากนี้ พบปัญหาน้ำกัดเซาะเข้ามาในพื้นที่ จึงมอบสำนักสิ่งแวดล้อมตรวจสอบความเสียหาย เพื่อประเมินราคาการปรับปรุง ส่วนสะพานทางเดินข้ามบึงเสรีไทยที่ปิดให้บริการเนื่องจากพื้นทางเดินชำรุด ได้มอบสำนักงานเขตบึงกุ่มดำเนินการออกแบบใหม่</p> <p>- สำหรับการตรวจมลพิษวัดควันดำรถสองแถวสาย ๑๕๓๘ เขตบึงกุ่ม-ถนนเสรีไทย ๔๑-๔๓ ได้ดำเนินการร่วมกับกองการขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยใช้เครื่องตรวจวัดควันดำและเครื่องตรวจวัดระดับเสียงปลายท่อไอเสียรถยนต์ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>สุขาสาธารณะอย่างสะดวก ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย</p> <p>- ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจมลพิษรถสองแถวประจำทางไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕</p>	<p>สวนเสรีไทยและผลการตรวจมลพิษวัดควันดำรถสองแถวสาย ๑๕๓๘ เขตบึงกุ่ม-ถนนเสรีไทย ๔๑-๔๓ ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>
๑๐	กทม.ร่วมจัดกิจกรรม “Library Alive ห้องสมุดมีชีวิต เที่ยวตะลอนรู้ กับ ๘ ห้องสมุด แห่งการเรียนรู้	matichon mgronline facebook.com/ Matichononline	<p>- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รพว.กทม. กล่าวหลังแถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง กทม.กับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “Library Alive : ห้องสมุดมีชีวิต” ว่า กทม.มีแหล่งทรัพยากรที่ดีจำนวนมาก ทั้งห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ และสถานที่ส่งเสริมการรักการอ่านมากมาย การอ่าน การเรียนรู้ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา ซึ่งกทม.ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบูรณาการการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักการศึกษา และสำนักพัฒนาสังคม ทั้งนี้ กทม.ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน):</p> <p>OKMD สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และสำนักพิมพ์มติชน ร่วมจัดกิจกรรม Library Alive: ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อพัฒนาออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Designs) ในห้องสมุดการเรียนรู้สาธารณะสังกัด กทม. ให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย สนุกสนาน น่าสนใจ สอดคล้องกับ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือส่งเสริมให้เด็กในกรุงเทพฯ รักการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุดการเรียนรู้สาธารณะสังกัด กทม.</p>	<p>- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม “Library Alive : ห้องสมุดมีชีวิต” ในห้องสมุดการเรียนรู้ กทม.</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>บริบทและความต้องการของประชาชน อาทิ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการสนทนากับเจ้าของความรู้ผู้มีประสบการณ์ตรง การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การเรียนรู้จากการลงมือทำ ซึ่งประชาชนสามารถเลือกความรู้เนื้อหาที่จะเรียนรู้ได้ตามความต้องการ รวมถึงการเลือกวิธีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสไตล์การเรียนรู้ของตนเอง (Learning Styles) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความต้องการที่อยากจะแสวงหาความรู้ในรูปแบบใหม่ ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ชีวิตได้ต่อไป โดยกิจกรรม Library Alive : ห้องสมุดมีชีวิต เทียวทะเลเรียนรู้กับ ๘ ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ กำหนดจัดขึ้น ๗ ครั้ง ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.okmd.or.th/LibraryAlive</p>		
๑๑	<p>สธ.เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ "ไข้หวัดมะเขือเทศ" หลังพบระบาดในเด็กเล็กหลายรัฐที่อินเดีย</p>	<p>เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน thairath dailynews khaosod matichon mgronline naewna siamrath thaipost</p>	<p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ประเทศอินเดียได้มีคำเตือนชาวอินเดียให้ระมัดระวังการระบาดของโรคไข้หวัดมะเขือเทศ (Tomato Flu) เนื่องจากพบผู้ป่วยเป็นเด็กเล็กต่ำกว่า ๕ ปี ในรัฐเกรละ รัฐทมิฬนาฑู รัฐโอริสสา และรัฐหยาณา รวมประมาณ ๑๐๐ ราย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มอบหมายให้กรมควบคุมโรค สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การระบาดดังกล่าว แม้จะยังไม่มีรายงานการพบผู้ป่วยในไทยและเป็นการป่วยจากไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งไม่ใช่ไวรัสใหม่และอาการไม่รุนแรง แต่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากขณะนี้ไทยเปิดประเทศรับผู้เดินทางจากทั่วโลก รวมถึงประเทศที่มีการระบาดของโรค จึงต้องประเมินสถานการณ์ เตรียมแนวทางการคัดกรองและรักษากรณีพบผู้ป่วย</p> <p>- ข้อมูลเบื้องต้นพบขณะนี้สถานการณ์ของโรคไม่น่ากังวล เนื่องจากการแพร่ระบาดยังอยู่ในวงจำกัด ขณะที่กระบวนการคัดกรองและรักษาในประเทศก็สามารถทำได้เช่นเดียวกับการรักษาโรคมือ เท้า ปากในเด็ก ซึ่งปัจจุบันทั้งชุดตรวจคัดกรองและยารักษาที่มีอยู่ในสถานพยาบาลในประเทศทุกระดับ เนื่องจากเป็นโรคที่เกิดขึ้นเป็นประจำในเด็กเล็กและมักเกิดขึ้นมากในช่วงฤดูฝนที่อากาศเย็นและชื้น ดังนั้น ในช่วงฤดูฝนนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองต้องให้</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคไข้หวัดมะเขือเทศ (Tomato Flu) ที่เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ในประเทศอินเดียอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลในสังกัด กทม.ในการดูแลรักษาเด็กที่ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคไข้หวัดมะเขือเทศ (Tomato Flu) ที่เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ในประเทศอินเดียอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลในสังกัด กทม.ในการดูแลรักษาเด็กที่ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก เพื่อช่วยลดความวิตกกังวลของพ่อแม่ผู้ปกครอง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ความระมัดระวังดูแลบุตรหลาน เนื่องจากเชื้อไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมือเท้าปาก กระจายได้ง่ายจากการสัมผัส โดยเฉพาะการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด หรือนำสิ่งของไม่สะอาดเข้าปาก		
๑๒	สธ.รายงาน พบผู้ป่วย ฝีดาษลิง รายที่ ๗ อาศัย ในกรุงเทพฯ มีผู้สัมผัสเสี่ยง สูง ๓ คน	ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน แนวหน้า สยามรัฐ ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา กรุงเทพธุรกิจ thairath dailynews khaosod matichon mgronline naewna siamrath thaipost	<p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ได้รับรายงานจากสถาบันบำราศนราดูร พบผู้ป่วยยืนยันโรค ฝีดาษลิงรายที่ ๗ เป็นหญิงไทย อายุ ๓๗ ปี อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ จึง มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สถาบันบำราศนราดูร สอบสวนโรคในวันที่ ๒๗ ส.ค.๖๕ พร้อม ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด</p> <p>- จากการสอบถามประวัติผู้ป่วยหญิงไทย มีโรคประจำตัว อาศัยอยู่บ้าน คนเดียว ไม่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะ และไม่ได้ไปประเทศที่มีการระบาด พบประวัติมีเพศสัมพันธ์กับชายต่างชาติผิวสีก่อนมีอาการป่วย จากการ สอบสวนโรคของสถาบันบำราศนราดูร พบในระยะ ๓ สัปดาห์ก่อนป่วย ไปเที่ยวย่านบันเทิงที่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ ต่อมาวันที่ ๒๐ ส.ค. ผู้ป่วย เริ่มมีไข้ต่ำ ๆ วันที่ ๒๑ ส.ค.เริ่มมีตุ่มเหมือนหนองขนาดเล็กบริเวณทวารหนัก จากนั้นวันที่ ๒๒ ส.ค. เริ่มมีตุ่มหนองลักษณะเดียวกันผุดมากขึ้น เริ่มจากนิ้ว มือ แขน หลัง ลามไปที่ใบหน้าและอวัยวะเพศ อาการเป็นมากขึ้น ผู้ป่วยจึง เข้ารักษาในสถาบันบำราศนราดูร ต่อมาวันที่ ๒๖ ส.ค. แพทย์เก็บตัวอย่าง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจากเลือด ตุ่มหนองและลำคอ ด้วยวิธีการ Real-time polymerase chain reaction (Real-time PCR) ส่งตรวจไปยังกลุ่มงาน เชนโอวีชั้นสูงและเชื้ออุบัติใหม่ สถาบันบำราศนราดูร และศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ผลพบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสฝีดาษลิงในทุกสิ่งส่งตรวจ</p> <p>- นอกจากนี้ ผู้ป่วยรายดังกล่าวมีประวัติไปเยี่ยมญาติสูงอายุ ทำให้มีผู้สัมผัส ใกล้เคียงเสียงสูง ๓ คน จึงกำชับให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวัง อาการผู้สัมผัสใกล้เคียงเสียงสูงทั้ง ๓ คนอย่างใกล้ชิด ซึ่งวันที่สัมผัสผู้ป่วยวัน สดท้ายคือ วันที่ ๒๑ ส.ค.และจะครบกำหนดระยะเฝ้าระวังในวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๕</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- เพิ่มความเข้มข้นการ ดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคฝีดาษลิงในพื้นที่ กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความ มั่นใจให้กับประชาชนและ นักท่องเที่ยว</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนัก การแพทย์ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่ม ความเข้มข้นการดำเนิน มาตรการเฝ้าระวังและ ป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคฝีดาษลิงในพื้นที่ กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความ มั่นใจให้กับประชาชนและ นักท่องเที่ยวและการติดตาม เฝ้าระวังอาการผู้สัมผัส ใกล้เคียงกับหญิงไทยที่ติดเชื้อ โรคฝีดาษลิงรายที่ ๗ ซึ่ง พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ</p>